



TIẾP TỤC DUY TRÌ SỰ HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH THÔNG SUỐT, ỔN ĐỊNH TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM



Hôm nay, ngày 28/7/2022, dưới sự chủ trì của Lãnh đạo Bộ Tài chính, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã diễn ra buổi gặp mặt các thành viên thị trường để ghi nhận sự đóng góp vì sự phát triển của thị trường chứng khoán.

Sự kiện có sự tham dự của ông Nguyễn Đức Chi – Thứ trưởng Bộ Tài chính; bà Vũ Thị Chân Phương – Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; ông Nguyễn Sơn – Chủ tịch Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; ông Nguyễn Thành Long – Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam; Ban lãnh đạo HOSE, cùng đại diện lãnh đạo một số công ty thành viên thị trường và cơ quan thông tấn báo chí.

Năm 2021, sự tăng trưởng đột biến về thanh khoản trên thị trường đã dẫn đến đòi hỏi cần phát triển một giải pháp xử lý tình trạng quá tải hệ thống giao dịch tại HOSE. Được sự quan tâm kịp thời và chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HOSE và Công ty Cổ phần FPT, Tập đoàn Sovico đã phối hợp triển khai Giải pháp xử lý tình trạng quá tải hệ thống giao dịch tại HOSE và đưa giải pháp vào vận hành từ ngày 05/07/2021, đáp ứng nhu cầu thanh khoản của thị trường.



Qua một năm triển khai, giải pháp chống nghẽn lệnh đã và vẫn đáp ứng tốt nhu cầu giao dịch của thị trường. Hướng đến mục tiêu thị trường hoạt động ổn định, an toàn, hiệu quả, cùng với sự cần thiết tiếp tục duy trì giải pháp đến khi có hệ thống mới, các thành viên hàng đầu của thị trường bao gồm Tập đoàn Sovico, CTCP Quản lý quỹ Dragon Capital, CTCP Chứng khoán HSC, CTCP Chứng khoán SSI, CTCP Chứng khoán VNDirect tiếp tục phối hợp với HOSE và FPT (FPT IS) để duy trì vận hành giải pháp.

Tại buổi gặp, đại diện lãnh đạo các thành viên như Sovico, Dragon Capital, HSC, SSI, VNDIRECT đã phát biểu chia sẻ. Các thành viên thị trường đều bày tỏ sự vinh hạnh được cùng chung tay đóng góp và cam kết đồng hành lâu dài cùng các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị tổ chức, vận hành để TTCK Việt Nam tiếp tục phát triển ổn định, minh bạch, bền vững hơn nữa trong tương lai.



Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi ghi nhận tinh thần, trách nhiệm và sự đóng góp của các thành viên đối với sự phát triển của TTCK trên nhiều phương diện. Các thành viên thị trường ngày càng thể hiện tính chuyên nghiệp cao và thể hiện sự gắn bó, đồng hành lâu dài đối với sự phát triển của TTCK Việt Nam.

“Những thành quả mà TTCK Việt Nam đạt được trong thời gian qua, cũng như sự đoàn kết, chia sẻ, đồng hành của các thành viên thị trường với Bộ Tài chính, cơ quan quản lý, các Sở GDCK,... là một phần minh chứng quan trọng cho chủ trương, đường



lối phát triển TTCK hoàn toàn đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ”. – Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.

Cũng tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cũng bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng phát triển của TTCK Việt Nam trong thời gian tới. Sau giai đoạn tăng trưởng bùng nổ trong đại dịch Covid-19, từ đầu năm 2022 tới nay, cùng chung với xu thế chung toàn cầu, TTCK Việt Nam đã có sự điều chỉnh theo xu hướng giảm. Tuy nhiên, Thứ trưởng khẳng định: “Nền kinh tế Việt Nam đang hồi phục mạnh mẽ và minh chứng rõ nét nhất là tăng trưởng GDP duy trì ở mức cao và có cơ sở để kỳ vọng tốc độ này trong thời gian tới. Áp lực lạm phát vẫn lớn và cần tiếp tục có giải pháp để kiểm soát, nhưng chỉ số lạm phát của Việt Nam vẫn khả quan trong mục tiêu đề ra. Thu ngân sách nhà nước vẫn tăng trưởng tích cực trong bối cảnh triển khai rất nhiều chương trình hỗ trợ để phục hồi kinh tế. Doanh nghiệp niềm yết trên thị trường cho thấy sự bền bỉ phục hồi và vẫn tăng trưởng tích cực về kết quả kinh doanh. Đây là những yếu tố nền tảng sẽ hỗ trợ tích cực cho TTCK Việt Nam sẽ hồi phục và tăng trưởng bền vững hơn trong thời gian tới”.

Về định hướng quản lý, tổ chức vận hành thị trường trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan cam kết tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ TTCK phát triển. Riêng về vấn đề hạ tầng công nghệ thông tin cho thị trường, hiện nay, hệ thống KRX đang được cấp tốc triển khai và các thành viên có thể tin tưởng vào thời hạn vận hành chính thức chỉ còn tính theo tháng. Tuy nhiên, “vấn đề hệ thống công nghệ cho thị trường phải đảm bảo tính liên tục, cập nhật, hiện đại, do đó, Bộ Tài chính cũng đang nghiên cứu, đề xuất để xây dựng thêm các dự án công nghệ khác, đáp ứng được nhu cầu phát triển lâu dài của thị trường trong tương lai” – Thứ trưởng chia sẻ thêm.

Cũng tại buổi gặp, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi khẳng định, cơ quan quản lý sẽ xử lý rất nghiêm các trường hợp sai phạm trên thị trường để TTCK có một môi trường hoạt động lành mạnh, minh bạch, tạo điều kiện cho các thành viên, doanh nghiệp và nhà đầu tư chân chính.

Ngoài ra, hiện nay, Bộ Tài chính cũng đã chỉ đạo các đơn vị triển khai hàng loạt các giải pháp về hoàn thiện khung khổ pháp lý, tạo thêm hàng hóa mới, chất lượng, thúc đẩy tiến trình nâng hạng,... để TTCK ngày càng phát triển theo hướng chiều sâu, minh bạch và bền vững.



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 84-28-3821 7713 Fax: 84-28-3821 7452
Website: www.hsx.vn

Thông tin liên hệ

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Bà Vũ Thị Thúy Sơn
Giám đốc Phòng Tổng hợp
Tel: (84- 28) 3821.7713-1601
Fax: (84-28) 3821.7452
Email: qhcc@hsx.vn